



จดหมายข่าว

พระวารุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY



ผลิตโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0817478385, 0808376075, 0614042390 www.rmu.ac.th

จดหมายข่าวพระวารุณ ปีที่ 51 ฉบับที่ 33 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2567

วันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.เนตรชนก จันท์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ และสร้างความเข้าใจแก่ศูนย์ประสานงาน สมศ. และผู้ทรงคุณวุฒิ ในการส่งเสริมนำผลประเมินไปใช้สู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างยั่งยืน (ผ่านระบบออนไลน์)



วันที่ 9 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประชุมเสวนาในหัวข้อ "การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเลี้ยงชีพได้อย่างมั่นคง" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ทองดอนเปียง รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะวิทยากรจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย รศ.บัณฑิต ทิพากร ประธานอนุกรรมการ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

- ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อนุกรรมการและที่ปรึกษา รศ.นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ อนุกรรมการ
- คุณนุชนภา รื่นอบเชย อนุกรรมการ คุณวัฒนาพร สุขพุด อนุกรรมการ

ทั้งนี้คณะวิทยากรกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลิตบัณฑิตชุมชน พร้อมด้วยเสวนากับผู้นำชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน ณ บ้านดอนกอย ตำบลเขาวไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม



วันที่ 9 มีนาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 26 (ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์)

อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ภูสินแก่น คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการพัฒนาครูวิถีใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนด้านสุขภาพ ประกาศนียบัตร (Non-degree) รุ่นที่ 1 โดยมี อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อัฐกิจ ประธานหลักสูตรการจัดการศึกษา กล่าวรายงานการจัดโครงการ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2567 และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



วันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้บริหาร อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

